



ประกาศโรงพยาบาลพิชัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามประกาศโรงพยาบาลพิชัย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โดยกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังนี้

- ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) **เอกสารแนบท้าย**
- ข. กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม Conference ROOM ๑ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น ๒

สมรรถนะ	วิธีการประเมิน	คะแนน
การสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	สอบสัมภาษณ์	รวม ๑๐๐ คะแนน

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม **ระเบียบ** ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร



๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งก็ได้

การจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีคะแนนการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการสอบสอบภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันจะพิจารณาจากลำดับที่ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ทั้งนี้โรงพยาบาลพิชัยจะประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น ๑ (หน้าห้องจ่ายยา) และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัยที่ [www.pichaihos.com](http://www.pichaihos.com)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายทศนาถ อำพนนวรรตน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเข้าสู่ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  
ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	สกุล	หมายเหตุ
๐๓	นางสาวสิรินยา	สนโต	
๐๘	นางเบญจมาศ	คุ้มทิศ	
๑๐	นางสาวโยธกา	แช่ลิ้ม	
๑๒	นางสาวกนิษฐา	ก้อนทอง	
๑๔	นายปฐมพงษ์	เกิดทรัพย์	
๑๕	นางสาวรุ่งนภา	กอนโตน	
๑๖	นางสาวธิดารัตน์	กิ่งพวง	
๑๘	นางสาวพัชรินทร์	เทียบทับ	